

รายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นำเสนอเมื่อ : 19 ต.ค. 2552

รายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์

ชื่อรายงาน รายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์

ผู้ศึกษา นางสาวประไพร์ นาวาดิษฐ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานการดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์และศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ ประชากรคือ ครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ รวมทั้งสิ้น 78 คน จำแนกเป็นบุคลากรครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 25 คน บุคลากรครูผู้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ รายงานผลการปฏิบัติงานและแบบสอบถามความพึงพอใจ การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. การดำเนินการการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 2.จัดทำหลักสูตรและการฝึกอบรม 3. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารงาน 4. กำหนดรูปแบบการนิเทศงาน 5. ดำเนินการปฏิบัติงาน 6. ประเมินผลและจัดทำขอมูลย้อนกลับ ทำให้ภาระงานของกลุ่มบริหารงบประมาณบรรลุตามแผนเป็นไปตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎ กติกา เป็นปัจจุบัน รวดเร็วทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ ไม่มีข้อร้องเรียนที่ทำให้หน่วยงาน โรงเรียน ราชการเกิดความเสียหาย

2.ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณโรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ พบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณโดยรวม ในปีการศึกษา 2550 อยู่ในระดับมาก ($\mu = 4.22$ $s = 0.14$) ความพึงพอใจของบุคลากรผู้รับบริการกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยรวม ในปีการศึกษา 2550 อยู่ในระดับมาก ($\mu = 4.09$ $s = 0.10$) และเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินการในปี 2550 ปีการศึกษา 2549 ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในปีการศึกษา 2550 สูงกว่าปีการศึกษา 2549 ทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ และความพึงพอใจของบุคลากรผู้รับบริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในปีการศึกษา 2550 สูงกว่า ปีการศึกษา 2549 ทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ